



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

.....

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

**การรับสมัครนักศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา**

1. การเปิดรับสมัครนักศึกษา ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
2. หลักสูตรที่มีการสอบข้อเขียน สามารถปรับวิธีการสอบคัดเลือกเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ take home examination ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหลักสูตร
3. การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ยกเว้นในกรณีที่หลักสูตรมีความจำเป็นจะต้องสัมภาษณ์นักศึกษาโดยตรง ขอให้หลักสูตรเลื่อนการสอบสัมภาษณ์โดยตรงไปก่อน และแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ
4. บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง website
5. การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย ให้ดำเนินการผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเข้ามารายงานตัวด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะออก Letter of Acceptance ชนิดที่ **ไม่สามารถ** นำไปขอวีซ่าเข้าราชอาณาจักรไทยได้ นักศึกษาจึงจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ในขณะนี้แต่นักศึกษาสามารถรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์ (เพื่อจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบทางไกล) ได้ และบัณฑิตวิทยาลัยจะได้ออก Letter of Acceptance ชนิดที่สามารถนำไปขอวีซ่าได้ให้นักศึกษาภายหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถนำไปขอวีซ่าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อศึกษาต่อไป สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ขณะนี้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้ว ให้ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์เท่านั้น ไม่ต้องเข้ามารายงานตัวด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย
6. การตรวจสุขภาพแรกเข้า บัณฑิตวิทยาลัยเลื่อนกำหนดการตรวจสุขภาพแรกเข้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการในภายหลังขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

### การสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

1. บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดการทดสอบภาษาอังกฤษ (MU Grad test และ MU Grad plus) ในช่วงนี้ให้เฉพาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าทดสอบ
2. การทดสอบภาษาอังกฤษจะดำเนินการในวิทยาเขตศาลายา ที่ห้องปฏิบัติการทดสอบภาษา (MU Sound Lab) อาคารบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 3 เท่านั้น จะไม่มีการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษในวิทยาเขตอื่น
3. การทดสอบภาษาอังกฤษที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดวันละ 2 รอบๆ ละ 5 คน เท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันประมาณ 2 เมตร
4. บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญในการที่จะต้องมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมีผลผ่าน” ของผู้สมัครสอบ โดยจะพิจารณาและจะอนุญาตให้สอบเฉพาะนักศึกษาที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งวุดที่จะต้องมี “ผลสอบภาษาอังกฤษมีผลผ่าน” เท่านั้น เช่น นักศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษมีผลผ่านเพื่อที่จะสามารถสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ นักศึกษาที่ใช้เวลาครบกำหนดสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น
5. กรณีนักศึกษาใหม่ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์รับเข้า ขอให้หลักสูตรพิจารณารับเข้าศึกษาในสถานะ “นักศึกษาทดลองเรียน” ไปก่อน จนกว่าจะสามารถแสดงผลสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าเรียบร้อยแล้ว โดยนักศึกษาสามารถแสดงผลภายใน 1 ปีการศึกษาหลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้มีการทดสอบตามปกติ
6. กรณีนักศึกษาทดลองเรียนปัจจุบันที่ติดด้วยเงื่อนไขว่าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือผลสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์รับเข้า ให้คงสถานะเป็นนักศึกษาทดลองเรียนและศึกษารายวิชาในสถานะนี้ไว้ก่อน บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการขยายระยะเวลาการเป็นนักศึกษาทดลองเรียนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและให้สามารถแสดงผลสอบภาษาอังกฤษได้ภายใน 1 ปีการศึกษาหลังจากที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้มีการทดสอบตามปกติ
7. บัณฑิตวิทยาลัยยังงดการสอบ TOEFL-ITP ในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

### การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Soft Skills)

เนื่องจากจะไม่มีการจัดกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นกลุ่มทุกชนิดในช่วงเวลานี้ นักศึกษาที่จำเป็นจะต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (soft skill) เพื่อที่จะสามารถขอสำเร็จการศึกษา ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แบบออนไลน์ ให้ครบถ้วนตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

### การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ พ.ศ. 2563

### การขยายระยะเวลาการศึกษา

นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์การระบาด COVID-19 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์โดยมีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และมีความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์อย่างต่อเนื่อง

1. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของแผนการศึกษาและยังไม่เกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต้องส่งเอกสารเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษา หากได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2. นักศึกษาที่ได้รับการขยายระยะเวลาการศึกษาในปีการศึกษา 2562 (กรณีไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาและยังไม่เกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา) และคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ต้องส่งเอกสารเพื่อขอขยายระยะเวลาการศึกษา หากได้รับการอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ จะได้รับการยกเว้นค่ารักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

3. นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ใช้เวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา และคาดว่าจะไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะต้องส่งเอกสารขอขยายระยะเวลาการศึกษาสูงสุดมาที่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการขออนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป หากนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาได้ บัณฑิตวิทยาลัยจะยกเว้นค่ารักษาสุขภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

### การสอบสารนิพนธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

1. การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ  
ขอให้เลื่อนกำหนดการสอบออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ การสอบสารนิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์  
การสอบจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งสอบอย่างเคร่งครัด การสอบต้องเป็นไปตามกำหนดเวลาและสถานที่ที่ระบุไว้ในคำสั่ง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอบที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งสอบ ต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการดำเนินการ หากการสอบดำเนินการก่อนที่จะได้รับอนุมัติ การสอบครั้งนั้นถือเป็นโมฆะ

การสอบโดยทางไกลโดยใช้ระบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถดำเนินการได้หลังจากได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

- 2.1 กรณีที่กรรมการบางท่านไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่สอบได้ กรรมการท่านนั้นสามารถร่วมเป็นกรรมการสอบทางไกลได้โดยใช้ระบบออนไลน์ โดยมีเงื่อนไขคือในการสอบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ประธานคณะกรรมการสอบต้องอยู่ในสถานที่สอบกับนักศึกษา

ผู้สอบ หรือ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ (ที่ไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) อย่างน้อย 1 คนอยู่ในสถานที่สอบที่ระบุในคำสั่งสอบ

2.2 กรณีที่นักศึกษาอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเดินทางมาสอบ ในสถานที่ตามคำสั่งสอบได้ แต่มีคณะกรรมการสอบอยู่ในสถานที่สอบตามคำสั่งสอบ ในเวลาสอบนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศต้องสอบในสถานที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดหรือประเทศนั้น สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยต้องสอบในสถานที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถานที่ราชการ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะต้องมีผู้สังเกตการณ์อยู่กับนักศึกษา ผู้สังเกตการณ์ท่านนั้นจะเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบ โดยก่อนการสอบ หลักสูตรจะต้องส่งประวัติและที่อยู่หรือ e-mail ของผู้สังเกตการณ์ท่านนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ คณะบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปยังผู้สังเกตการณ์โดยตรง ภายหลังจากสอบผู้สังเกตการณ์จะต้องส่งเอกสารยืนยันการดำเนินการสอบพร้อมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอร์มที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งไปให้กลับมายังคณะบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

หากนักศึกษาอยู่ต่างประเทศและหลักสูตรไม่สามารถหาผู้สังเกตการณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ ขอให้หลักสูตรติดต่อขอดำเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ และขอให้มิชชันนารีราชการไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาอยู่ในสถานที่สอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบจริง

2.3 กรณีที่นักศึกษาอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศไทย แต่ไม่สามารถเดินทางมาสอบ ในสถานที่ตามคำสั่งสอบได้ และคณะกรรมการสอบไม่สามารถเดินทางมาสอบในสถานที่สอบตามคำสั่งสอบได้ ในการสอบบัณฑิตวิทยาลัยจะมีผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นผู้สังเกตการณ์สอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการสอบ นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศต้องสอบในสถานที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในจังหวัดหรือประเทศนั้น สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยต้องสอบในสถานที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถานที่ราชการ โดยตลอดระยะเวลาการสอบจะต้องมีผู้สังเกตการณ์อยู่กับนักศึกษา ผู้สังเกตการณ์ท่านนั้นจะเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบ โดยก่อนการสอบ หลักสูตรจะต้องส่งประวัติและที่อยู่หรือ e-mail ของผู้สังเกตการณ์ท่านนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สามารถเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ คณะบัณฑิตวิทยาลัยจะส่งเอกสารไปยังผู้สังเกตการณ์โดยตรง ภายหลังจากสอบผู้สังเกตการณ์จะต้องส่งเอกสารยืนยันการดำเนินการสอบพร้อมทั้งลงนามรับรองตามแบบฟอร์มที่คณะบัณฑิตวิทยาลัยได้ส่งไปให้กลับมายังคณะบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป

หากนักศึกษาอยู่ต่างประเทศและหลักสูตรไม่สามารถหาผู้สังเกตการณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ ขอให้หลักสูตรติดต่อขอดำเนินการสอบในสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ และขอให้มิชชันนารีราชการไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้นๆ มาอยู่ในสถานที่สอบกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการสอบและเป็นผู้รับรองการสอบว่ามีการสอบจริง

3. การดำเนินการสอบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และการรายงานผลในกรณีที่การสอบทางไกลได้รับการอนุมัติ

เนื่องจากการสอบต้องกระทำโดยเปิดเผยและสามารถให้บุคคลทั่วไปเข้ารับฟังได้ ในการสอบทางไกลโดยใช้ระบบออนไลน์ ขอให้ประธานคณะกรรมการสอบแจ้ง meeting ID ของการสอบนั้นมายังบัณฑิตวิทยาลัยก่อนการสอบอย่างน้อย **24 ชั่วโมง** เพื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยจะได้แจ้งประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยบน web site ก่อนเวลาสอบ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ ในการสอบทางไกลให้ใช้ application Webex หรือ Zoom หรือ application อื่นที่สามารถทำการบันทึกการสอบได้ ให้ประธานคณะกรรมการสอบทำการบันทึกการสอบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการสอบ และให้ส่งบันทึกการสอบมายังบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมกับผลการสอบด้วย

### การจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

1. นักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่มีผล “ผ่าน” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ให้นักศึกษาจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ระบบ E-thesis ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดรูปแบบของรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ไว้เรียบร้อยแล้วและเป็นระบบออนไลน์ นักศึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ลงในช่องที่กำหนดไว้ในระบบ E-thesis ทั้งนี้ในการเพิ่มเติมส่วนเนื้อหาขอใหัรักษารูปแบบของรูปเล่มตามที่ได้กำหนดไว้ให้ บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่ทำการตรวจรูปแบบของรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาอีก ดังนั้นรูปแบบของรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

2. การตรวจบทคัดย่อจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น นักศึกษาสามารถ download แบบฟอร์มการขอตรวจบทคัดย่อพร้อมทั้งส่งบทคัดย่อมายังบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทางระบบตรวจ abstract online ของบัณฑิตวิทยาลัย

3. สำหรับนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่มีผล “ผ่าน” ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563 ให้นักศึกษาตรวจสอบรูปแบบรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้ตรงกับรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และ upload file มายังบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งให้นักศึกษาทราบ

### การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา

1. ให้นักศึกษาทำการ upload file ของรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ได้จัดทำหลังจากผ่านความเห็นชอบสุดท้ายจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เรียบร้อยแล้วมายังบัณฑิตวิทยาลัย (<https://graduate.mahidol.ac.th/eThesis/stuX>) โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หลัก และประธานหลักสูตร ทั้งนี้รายละเอียดและเนื้อหาในรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์อยู่ในความรับผิดชอบของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

2. บัณฑิตวิทยาลัยจะผ่อนผันการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยนักศึกษาจะต้องส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งแผ่นบันทึกข้อมูลมายังบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

3. ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติปริญญาในช่วงเวลานี้บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการโดยใช้ file ของรูปเล่มวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่นักศึกษาได้ทำการ upload มาที่บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล